

คู่มือออนไลน์

(17 กุมภาพันธ์ 2560)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ต้องระวังเพื่อนจะทำให้เสียทรัพย์

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณ ศศิธร เกิดวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2511 เวลา 15.10 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

คุณศศิธร ถามคำถามมาอย่างสั้นมาก 3 คำถาม ซึ่งทำให้ผมต้องตอบคำถามแบบเหวี่ยงแหพอสมควร

คำถามแรก ธุรกิจที่ทำอยู่ ดีหรือไม่

ก่อนอื่นๆ ผมไม่ทราบว่า คุณทำธุรกิจประเภทไหน จึงตอบคำถามให้จำเพาะเจาะจงลงไปไม่ได้ แต่จะพยายามจะอ่านจากตัวเลขให้ใกล้เคียงที่สุด

งานที่เหมาะสมกับคุณที่สุดก็คือ งานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษา การขีดเขียน คุณอาจจะมีความสนใจ หรือรักชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องศิลปะ ความสวยความงาม หรืองานที่ต้องใช้จินตนาการผ่นๆมากๆ แต่ก็ไม่ค่อยเป็นจุดเด่นของคุณเท่าไหร่นัก

งานของคุณจึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะเท่าไหร่นัก แต่หากคุณกำลังทำงานแบบนี้อยู่ คิดว่างานที่มีศิลปะเป็นองค์ประกอบคงไม่ค่อยเป็นจุดเด่นของคุณเท่าไหร่นัก

อีกด้านหนึ่ง คุณน่าจะทำงานเกี่ยวข้องกับกฎบัตรกฎหมาย งานที่ต้องใช้ความคิดมากๆ หรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์ อะไรทำนองนี้

คุณศศิธรลองพิจารณาจากคำตอบของผมดูนะครับว่า ใช้ธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่หรือไม่

คำถามที่สอง ดวงการเงินเป็นอย่างไร

ดวงการเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลงสูง มีทั้งดีและร้าย เมื่อมีโชคดีเข้ามา ก็มักจะมีโชคร้ายเข้ามาขัด แต่เมื่อมีโชคร้ายเข้ามา ก็มักจะมีโชคดีช่วยพยุงไว้ จึงทำให้ไม่ร้ายสุดๆ และ ไม่ดีสุดๆ

ความเสียหายเรื่องการเงินของคุณนั้น ถ้าจะว่าไป ส่วนหนึ่งก็เกิดจากตัวคุณเองเป็นคนก่อขึ้น ผสมโรงจากบรรดาเพื่อนฝูง แวดวงสังคม การไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง

มีลักษณะใกล้เคียงกับคำว่า เพื่อนพายน

และจะเกิดขึ้นในแบบที่ค่อนข้างจะกะทันหัน ไม่คาดคิด ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ประมาณกลางปีพ.ศ. 2557 มาแล้ว ตอนนั้น อาจจะทำให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับหุ่นส่วน หรือ กับคู่ครองก็ได้

ดังนั้น สิ่งที่ต้องพึงระวังในเรื่องการเงินก็คือ พยายามอย่าเปิดโอกาสให้คนอื่นสามารถทำร้ายเรื่องการเงินของเรา เช่น ไม่ให้คนอื่นกู้ยืมเงิน ไม่ค้าประกันให้แก่ใครทั้งสิ้น ไม่เล่นแชร์ ประมาณนี้แหละครับ

คำถามสุดท้าย สุขภาพเป็นอย่างไร

ผมคิดว่า ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จนถึง เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2559 คุณคงจะมีการป่วย หรือ ไม่สบายอยู่บ้าง อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่ หากร้ายก็อาจจะต้องถึงกับเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียว

สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือ โรคที่เกี่ยวกับช่องปาก ระบบทางเดินหายใจ เพราะคุณมีจุดเสี่ยงอย่างมากที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงกับเลือดตกยางออก จนทำให้เป็นแผลบนใบหน้าได้

หากร้ายไปกว่านั้น คุณอาจจะมีโรคประจำตัวที่ทำให้ต้องทานยาเป็นประจำ หรือ อาจจะต้องใช้เครื่องพ่นเพื่อช่วยในการหายใจก็ได้

ที่ควรระวังหลักๆก็คือ กล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก และ ระบบการสูบฉีดโลหิต ควรจะหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำปีอย่าให้ขาด

ขอให้คุณ โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ศศิธร ช่วยศกบาตราให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ tammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณสุวิรา ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

